

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần thêm các tác phẩm báo chí tầm vóc, phản ánh được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, dân tộc

10:51 21/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, "Giải Búa liềm vàng" lần thứ IX năm 2024 và Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn tròn tin yêu" chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu và trao giải cho các tác giả đoạt giải.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và các cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể

Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các tác giả, đại diện nhóm tác giả, đại diện các tập thể, cá nhân có tác phẩm được nhận giải Búa liềm vàng lần thứ IX.

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” ra đời và phát triển nhằm ghi nhận và tôn vinh vai trò, đóng góp to lớn đó của báo chí cách mạng. Qua 9 lần tổ chức, Giải ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng. Những người làm báo đã thực sự nhập cuộc trách nhiệm và hòa mình vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh, phân tích hết sức đa dạng, phong phú mọi khía cạnh trên các mặt công tác xây dựng Đảng, ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắp mọi miền đất nước.

Điểm mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2024 đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phương hướng và sự tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi, một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đầu tiên và trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo cách mạng đã viết về Đảng với tất cả tình cảm, trách nhiệm, và tâm huyết của mình; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.



Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Báo chí đã thực sự khẳng định vai trò tiên phong khi kịp thời lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, báo chí cũng tích cực lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều tác phẩm không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt, báo chí đã làm tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, khơi dậy tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của đất nước... Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống,

thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy không chỉ là thành quả lao động sáng tạo mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành tựu của đất nước trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là vĩ đại. Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng.

Năm 2025 là năm then chốt, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc; kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng năm 2025 là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo. Báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo chí phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, vấn đề lớn của Đảng và đất nước để tập trung tuyên truyền toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 đã nhận được 2.544 tác phẩm, tăng gần 15% so với năm 2023. Trong đó có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng chung khảo quyết định trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 10 giải Chuyên đề, 40 giải Khuyến khích.

Văn Thành

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tong-bi-thu-to-lam-can-them-cac-tac-pham-bao-chi-tam-voc-phan-anh-duoc-nhung-buoc-chuyen-minh-to-lon-cua-dang-dan-toc>